

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ชะลอการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน
นานาชาติ

ตามคำสั่งสภาสถาบัน ที่ ๐๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติให้เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาการชะลอ
การดำเนินการตามกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติออกไปก่อน
เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งใหม่ ควรได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางของ
วิทยาลัยฯ ให้มีความชัดเจน รวมทั้งศึกษาธุรกิจการบิน ปัญหา – อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ
กฎระเบียบ กลไกการดำเนินงาน เพื่อให้วิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบายของสถาบันและประเทศ โดยกรรมการสรรหาฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมากำหนด
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีเพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานของวิทยาลัยฯ
ให้เป็นหน่วยงานที่พึ่งตนเองได้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาให้ชะลอการดำเนินงานสรรหาคณบดี
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติออกไปก่อน

ที่ประชุมสภาสถาบันได้พิจารณาแล้ว มีข้อสรุปว่า ให้วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน
นานาชาติ จัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางของวิทยาลัยฯ ให้มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน รวมทั้งศึกษาธุรกิจการบิน ปัญหา – อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน โดยให้จัดส่งหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อยืนยันว่า ได้ดำเนินการการ
จัดทำรายละเอียดดังกล่าว ครบถ้วนและถูกต้องทุกประเด็นแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้
ดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และ
ดำเนินการสรรหาฯ ให้เป็นไปตาม “ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการ สรรหาดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง” ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร วิชาการ รับจะดำเนินการจัดส่งเอกสารข้างต้นให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรม การบินนานาชาติได้ภายในไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยในวันประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ จะขออนุญาตให้ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการสรรหาฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

๑. ให้วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ดำเนินการจัดทำเอกสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางของวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน รวมทั้งศึกษา ธุรกิจการบิน ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยให้วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จัดส่งหนังสือถึงเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อยืนยันว่า ได้ดำเนินการการจัดทำ รายละเอียดดังกล่าว ครบถ้วนและถูกต้องทุกประเด็นแล้ว
๒. ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ดำเนินการสรรหาฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน

เลขานุการสถาบัน

สภาสถาบัน